

Số: /TTr-UBND

Ba Tơ, ngày tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Nghị quyết về chủ trương
đề nghị không sắp xếp xã Ba Động

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ

Thực hiện Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

Thực hiện Công văn số 678/SNV-XDCQ ngày 02/5/2024 của Sở Nội vụ về việc thông qua Nghị quyết Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã đối với các đơn vị hành chính có yếu tố đặc thù; theo đó, Sở Nội vụ đề nghị HDND huyện ban hành Nghị quyết trước ngày **14/5/2024** để trình cấp có thẩm quyền.

Ủy ban nhân dân huyện kính đề nghị Hội đồng nhân dân huyện xem xét, thông qua Nghị quyết về chủ trương đề nghị không sắp xếp xã Ba Động do có yếu tố đặc thù theo quy định tại Điều 3 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15, cụ thể như sau:

1. Theo Quyết định số 1456/QĐ-TTg ngày 22/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Giai đoạn 2021 - 2030, xã Ba Động đã đạt một số tiêu chí cơ bản của đô thị loại V; Cụm công nghiệp Ba Động là cụm công nghiệp đã thành lập tiếp tục duy trì. Xã Ba Động đã đảm bảo điều kiện phát triển theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Xã Ba Động là xã vùng cao nằm phía Đông Bắc của huyện Ba Tơ, nếu thực hiện việc mở rộng diện tích của xã sẽ phát sinh một số khó khăn như: Tạo ra sự phân bố dân cư rải rác; phát sinh địa hình đồi núi, sông, suối nhiều và dài, gây khó khăn trong việc phòng chống thiên tai, lụt bão cũng như việc đi lại của người dân, việc kết nối giữa công dân với trung tâm hành chính xã sẽ rất khó khăn do địa bàn rộng, ngăn cách bởi sông suối, làm cho công tác quản lý, điều hành của chính quyền địa phương gặp trở ngại; đặc biệt sự khác biệt về văn hóa, phong tục, tập quán của người dân thuộc các dân tộc khác nhau là một khó khăn lớn trong sinh hoạt, phát triển kinh tế - xã hội. Ngoài ra, việc mở rộng diện tích sẽ ảnh hưởng đến việc triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Ba Động.

2. Về địa lý, lịch sử và dân cư

Xã Ba Động là một trong những xã thuộc cửa ngõ phía Đông của huyện Ba Tơ, nằm dọc theo Quốc lộ 24 từ Km15 đến Km24, cách trung tâm huyện Ba Tơ 10 km. Xã Ba Động có diện tích tự nhiên 15,21 Km², có 04 thôn, gồm 835 hộ, 2.825 nhân khẩu với đại đa số là dân tộc Kinh sinh sống (*toàn xã chỉ có*

14/2.825 nhân khẩu là dân tộc thiểu số, gồm: 12 nhân khẩu dân tộc Hrê, 02 nhân khẩu dân tộc Tày).

Xã Ba Động có địa giới đơn vị hành chính đã hình thành ổn định từ năm 1945 đến nay chưa có thay đổi, điều chỉnh lần nào. Địa danh Ba Động có tên từ những năm 1930. Xã Ba Động được thành lập trước năm 1945, trong các cuộc kháng chiến, Ba Động có truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường. Theo ghi nhận của “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi” và “Lịch sử Đảng bộ huyện Ba Tư”, nơi đây là một trong những chiếc nôi của phong trào cách mạng Quảng Ngãi. Ba Động là nơi tổ chức Đảng đầu tiên của huyện Ba Tư (Chi bộ Bãi Ri) được thành lập sớm nhất vào tháng 4/1930, chỉ sau khi thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi chưa đầy một tháng (tháng 3/1930). Những địa danh của xã Ba Động như Trại Cày Bãi Ri; Trại Dâu tầm; Dinh Hiệp Cổ có vị trí hết sức quan trọng trong việc in ấn truyền đơn, cất giấu tài liệu, lương thực, vũ khí, tổ chức các cuộc họp để chuẩn bị cho cuộc Khởi nghĩa Ba Tư (ngày 11/3/1945).

Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ và Nhân dân xã Ba Động đã có nhiều chiến công hiển hách và đã được Đảng, Nhà nước phong tặng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, là xã An toàn khu thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

Trong thời kỳ xây dựng và phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xã Ba Động đã đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển chung của toàn huyện. Đến năm 2018, xã Ba Động được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới, là xã đạt nông thôn mới đầu tiên của huyện Ba Tư.

Với truyền thống lịch sử hào hùng và tính ổn định về mặt dân cư trong lịch sử hình thành và phát triển đã tạo nên đặc điểm văn hóa ổn định và đồng đều, thuận lợi trong triển khai, thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Với đặc điểm lịch sử, dân cư và văn hóa vừa bền vững, vừa thống nhất tạo nên đặc trưng riêng của xã Ba Động so với các xã, thị trấn khác trong huyện.

3. Về kinh tế

Trên địa bàn xã có một cụm công nghiệp gồm có 04 doanh nghiệp (02 doanh nghiệp đã hoạt động, 02 doanh nghiệp đang xây dựng) và 02 doanh nghiệp không nằm trong cụm công nghiệp đóng trên địa bàn xã đều sản xuất chế biến dăm gỗ, hiện nay có thêm 01 doanh nghiệp đang tiến hành xây dựng; có nhà máy Thủy Điện Sông Liên; có 02 mỏ cát phục vụ xây dựng đường cao tốc, 06 cơ sở ngành nghề kinh doanh có điều kiện, 01 cây xăng dầu. Đối với địa bàn miền núi, những cơ sở kinh tế này là tiềm năng thuận lợi cho sự phát triển của địa phương, đồng thời cũng tiềm ẩn nguy cơ phát sinh một số vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự do sự gia tăng số lượng công nhân, thương lái và dịch vụ vận tải, thực phẩm,...

4. Về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội

Hiện nay, trên địa bàn xã có 03 tôn giáo đang hoạt động, gồm: Phật giáo, Tin lành và Công giáo hoạt động tại gia. Xã Ba Động là địa bàn giáp ranh với các xã trong và ngoài huyện, do đó dễ phát sinh nhiều vấn đề gây mất an ninh, trật tự an toàn xã hội. Trong 10 năm qua (2013 - 2023), trên địa bàn xã Ba Động đã xảy ra một số vụ việc gây mất an ninh; trật tự an toàn xã hội, nổi cộm là tình trạng tranh chấp đất đai để xây dựng chùa, nhiều người dân ký đơn xin thành lập chùa, đặt tượng phật, tịnh thất trái phép, tổ chức cầu an, cầu siêu; có thể nhận định, tình hình tôn giáo tại xã Ba Động rất phức tạp; chính quyền xã đã và đang thực hiện nhiều biện pháp để ổn định tình hình tôn giáo, tránh nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ngoài ra, trên địa bàn xã thường xuyên xảy ra tình trạng tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến đất đai, nhất là tranh chấp đất rừng giữa người dân với Công ty Lâm nghiệp Ba Tư, khiếu kiện liên quan đến đền bù, giải phóng giải phóng mặt bằng để xây dựng Thủy Điện Sông Liên, Cụm công nghiệp...

Những diễn biến phức tạp khác thường xuyên xảy ra hàng năm, bao gồm: tình hình phạm pháp hình sự như: hiếp dâm, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, tàng trữ, vận chuyển khoáng sản (cát) trái phép, đánh bạc; tổ chức Viện Viễn Đông Bác Cổ tại Pháp thường xuyên đến địa bàn không loại trừ khả năng câu móc, xây dựng cơ sở gây mất đoàn kết dân tộc...

Do đó, việc sắp xếp xã Ba Động vào đơn vị hành chính cấp xã liên kề khác trên địa bàn huyện sẽ gây ra tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định về quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, đồng thời khả năng phá vỡ sự hòa hợp trong nếp sống, sinh hoạt của một số quần chúng trong xã.

Vì những lý do trên, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị không thực hiện sắp xếp xã Ba Động, giai đoạn 2023 - 2025 và 2026 - 2030.

Kính đề nghị Hội đồng nhân dân huyện xem xét tán thành chủ trương đề nghị không sắp xếp xã Ba Động do có yếu tố đặc thù theo quy định tại Điều 3 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

(Có dự thảo Nghị quyết kèm theo)

Kính đề nghị Hội đồng nhân dân huyện xem xét./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Huyện ủy (báo cáo);
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Ban pháp chế HĐND huyện;
- VP HĐND&UBND huyện;
- Phòng Nội vụ;
- Lưu: VT, PNV_{dtht11}.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phạm Xuân Vinh